

THƯ MỤC

TẠP CHÍ KIẾN TRÚC SỐ 269 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Kiến trúc số 269, tháng 9 năm 2017.

1. Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035/ Lưu Đức Cường, Lê Anh Dũng// Tạp chí Kiến trúc .- Số 269 .- 9/2017 .- Tr. 20 – 23

Tóm tắt: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Thái Nguyên đến năm 2035 được nghiên cứu trong mối liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố trong vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước. Với những điều chỉnh trong quy hoạch lần này, TP. Thái Nguyên sẽ là đô thị động lực, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của toàn vùng Thủ đô Hà Nội, vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ của tỉnh Thái Nguyên nói chung và của các huyện lân cận thành phố, như: Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình nói riêng, đưa TP. Thái Nguyên lên tầm cao mới, phát triển thịnh vượng, xứng đáng là “Thành phố sáng tạo bên sông”.

Từ khóa: Quy hoạch; Thành phố Thái Nguyên

2. Thành phố Thái Nguyên – 55 năm xây dựng và phát triển/ Tạp chí Kiến trúc .- Số 269 .- 9/2017 .- Tr. 28 – 33

Tóm tắt: 55 năm là một chặng đường dài phát triển, trải qua nhiều thăng trầm và biến cố của lịch sử, đến nay TP. Thái Nguyên đã phát triển toàn diện, theo hướng đô thị hiện đại, xứng tầm với vai trò, vị trí của một đô thị trung tâm vùng Việt Bắc. Nhân kỷ niệm 55 năm, TP đã quyết định gắn biển 55 công trình tiêu biểu đã góp phần vào việc xây dựng diện mạo Thái Nguyên văn minh, hiện đại. Đồng thời, việc triển khai các dự án trọng điểm sẽ tạo tiền đề cho Thái Nguyên phát triển bền vững. Bài viết giới thiệu một số dự án công trình tiêu biểu của TP đã và đang góp phần vào sự phát triển của khu vực Đông Bắc và cả nước.

Từ khóa: Thành phố Thái Nguyên; Công trình tiêu biểu; Xây dựng và phát triển

3. Sông Cầu – Huyết mạch quan trọng của TP. Thái Nguyên/ Bùi Quang Hưng// Tạp chí Kiến trúc .- Số 269 .- 9/2017 .- Tr. 34 – 36

Tóm tắt: Sông Cầu là con sông lớn thuộc hệ thống sông Thái Bình, là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam. Sông Cầu chảy qua trung tâm TP Thái Nguyên, có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc kết nối không gian cảnh quan giữa hai bờ Đông – Tây của TP, là con đường giao lưu kinh tế huyết mạch quan trọng của Thái Nguyên qua nhiều thế

kỷ, là cầu nối giao lưu giữa các vùng văn hóa của các dân tộc anh em trên đất Thái Nguyên. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cảnh quan kiến trúc ven sông Cầu đoạn chảy qua TP chưa được khai thác sử dụng nhiều – TP chưa khai thác được vẻ đẹp của sông Cầu cũng như các giá trị về văn hoá đặc trưng của địa phương. Mặt khác, chất lượng môi trường nước của sông Cầu đang bị ô nhiễm do chất thải từ các nhà máy, khu công nghiệp ở đầu nguồn nước. Để khắc phục tình trạng nêu trên, cần có giải pháp cụ thể, tổ chức bảo vệ và phát triển không gian cảnh quan kiến trúc ven sông Cầu, nhằm góp phần cải thiện chất lượng, môi trường sống, tăng giá trị về bản sắc văn hoá của đô thị, địa phương; xác định vai trò quan trọng của cảnh quan kiến trúc ven sông Cầu, là huyết mạch quan trọng của đô thị Thái Nguyên.

Từ khóa: Thành phố Thái Nguyên; Sông Cầu; Cảnh quan kiến trúc; Bản sắc văn hoá

4. Quy hoạch xây dựng - Kiến tạo sự hấp dẫn của đô thị Thái Nguyên/ Nguyễn Văn Cường// Tạp chí Kiến trúc .- Số 269 .- 9/2017 .- Tr. 37 – 39

Tóm tắt: Đô thị “sống tốt” níu giữ những bước chân của cư dân đến ở và sinh sống, thu hút những nhà đầu tư, níu giữ bước chân du khách và nếu thực sự hấp dẫn, nó sẽ bắt người ta phải quay lại nhiều lần. Nhiều ví dụ cho ta thấy, trên thế giới hiện có nhiều đô thị như vậy như: Québec, Vancouver (Canada) London, Birmingham (Anh), Paris (Pháp)... trong nước cũng có nhiều ví dụ: TP HCM, TP Đà Nẵng, TP Vũng Tàu... Với lực hút thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội, tạo sự gia tăng cơ học về dân số... có thể khẳng định đây là những đô thị “sống tốt”. Đô thị “sống tốt” phải có sự hấp dẫn của phần “cứng”: Có vị trí địa lý tốt, có quy hoạch xây dựng tốt, có sự ưu đãi của thiên nhiên... Đô thị “sống tốt” phải có được sự hấp dẫn của phần “mềm”: Đó là nếp sống, văn hóa, văn minh đô thị, thể chế quản lý đô thị, môi trường xã hội đô thị, cơ hội phát triển ... Cả hai yếu tố trên đều quan trọng. Trong sự hấp dẫn của phần “cứng” có vai trò vô cùng quan trọng của quy hoạch xây dựng và xây dựng phát triển đô thị, trong đó quy hoạch xây dựng phải đi trước một bước. Với các tiêu chí trên, dưới góc nhìn “sống tốt” để đánh giá TP Thái Nguyên là đô thị đang phát triển, khởi đầu bằng đầu tư xây dựng khu công nghiệp Gang Thép bắt đầu vào năm 1959, đến năm 1962 Thái Nguyên được công nhận là thành phố, đến 1996 được đô thị loại III trực thuộc tỉnh, lên đô thị loại II vào năm 2002 và là đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2010. TP Thái Nguyên có lợi thế về vị trí địa lý cùng với lợi thế về cảnh quan, về quỹ đất, sự thu hút nhân lực... đã tạo cho mình một vị thế trung tâm cấp vùng. Tuy nhiên, với sự phát triển của đô thị TP Thái Nguyên, trong thời gian qua có ý kiến cho rằng chưa hiện đại, chưa bản sắc, chưa xứng tầm... Phải chăng, đó là lỗi của quy hoạch xây dựng?

Từ khóa: Quy hoạch xây dựng; Thành phố Thái Nguyên; Đô thị “sống tốt”

5. Không gian đô thị hiện hữu: Những vấn đề cần giải quyết trong phát triển TP. Thái Nguyên/ Nguyễn Văn Cường// Tạp chí Kiến trúc .- Số 269 .- 9/2017 .- Tr. 40 – 43

Tóm tắt: Tầm nhìn mang tính chiến lược cho sự phát triển chung của TP Thái Nguyên trong tương lai, tạo tiền đề phát triển bền vững và đáp ứng đô thị hóa ngày càng cao, hướng tới xây dựng TP Thái Nguyên trở thành một đô thị hiện đại xứng đáng với vị thế là đô thị trung tâm, động lực phát triển vùng Trung du miền núi Bắc Bộ... Những vấn đề nêu trên đòi hỏi Chính quyền đô thị TP Thái Nguyên cần có sự quan tâm xứng đáng và giải quyết các vấn đề từ việc cải tạo không gian đô thị trong thời gian quy hoạch đến năm 2035.

Từ khóa: Cảnh quan kiến trúc; Không gian đô thị; Thành phố Thái Nguyên

6. Phát triển các đô thị Thái Nguyên – Cơ hội & thách thức/ Mã Kiều Trâm// Tạp chí Kiến trúc .- Số 269 .- 9/2017 .- Tr. 44 – 45

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh cho đến những thách thức và cơ hội phát triển đô thị Thái Nguyên.

Từ khóa: Đô thị Thái Nguyên; Phát triển đô thị; Bản sắc văn hoá

7. Nhà ở xã hội dành cho công nhân – Mô hình phát triển nào phù hợp với TP. Hồ Chí Minh?/ Ngô Lê Minh// Tạp chí Kiến trúc .- Số 269 .- 9/2017 .- Tr. 74 – 79

Tóm tắt: Trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nhu cầu về nhà ở xã hội (NỞXH) cho nhóm đối tượng công nhân đang làm việc tại các KCN- KCX của TP HCM ngày càng tăng cao. Xã hội hóa nhà ở cho công nhân tại KCN – KCX nhằm giúp cho hàng ngàn gia đình công nhân và người lao động được an cư và yên tâm lao động. Song, thực tế vẫn tồn tại nhiều mâu thuẫn và khó khăn trong việc phát triển nhà ở xã hội hay nhà lưu trú cho công nhân tại TP HCM – Đó là: Nhu cầu chỗ ở của công nhân rất lớn nhưng các chủ doanh nghiệp sản xuất lại không chú ý đến việc xây nhà ở, hoặc nếu có thì các khu nhà ở do nhà nước và doanh nghiệp xây dựng không cạnh tranh được với nhà cho thuê của các hộ gia đình. Bài viết này sẽ đề xuất mô hình mới về đầu tư, quản lý và vận hành NỞXH cho công nhân lao động tại TP HCM, nhằm nâng cao tính khả thi của những dự án NỞXH cho công nhân lao động, đồng thời đảm bảo điều kiện sinh hoạt văn hóa, giải trí cơ bản và phát triển bền vững của các KCN- KCX thành phố.

Từ khóa: Nhà ở xã hội; Công nhân; Khu công nghiệp; Khu chế xuất; Thành phố Hồ Chí Minh

8. Kiến trúc bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam/ Nguyễn Thị Ngân// Tạp chí Kiến trúc .- Số 269 .- 9/2017 .- Tr. 85 – 87

Tóm tắt: Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng và dựng xây phát triển, Việt Bắc, Thái Nguyên luôn ấp ôm trong mình những giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em trên đất Việt. Những hạt ngọc văn hóa long lanh ấy, đang hội tụ tại Bảo tàng Văn hóa các

dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên hôm nay, đã và đang khoe sắc, khoe hương với triệu triệu đồng bào đất Việt và du khách quốc tế năm châu.

Từ khóa: Kiến trúc; Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam; Thành phố Thái Nguyên

9. Xây dựng hệ thống tư liệu kiến trúc trong triển khai đồ án môn học/ Nguyễn Thị Ngân// Tạp chí Kiến trúc .- Số 269 .- 9/2017 .- Tr. 85 – 87

Tóm tắt: Đồ án môn học trong đào tạo KTS có tầm quan trọng đặc biệt – Đó là những dạng bài tập thực hành đặc thù giúp sinh viên (SV) vận dụng những kiến thức đã được học trên lớp và tích lũy từ những nguồn khác nhau một cách tổng hợp và sáng tạo để giải quyết các vấn đề cụ thể, trong thiết kế các dạng công trình với những quy định và các điều kiện hoặc giả định cho trước. Xây dựng và khai thác hệ thống thông tin tư liệu chuyên ngành kiến trúc là yếu tố đặc biệt quan trọng để nâng cao chất lượng đồ án SV. Bài viết đề xuất phương thức tổ chức và khai thác hệ thống thông tin tư liệu chuyên ngành của cơ sở đào tạo và của cá nhân SV, nhằm nâng cao chất lượng triển khai đồ án thiết kế kiến trúc.

Từ khóa: Đồ án môn học; Đồ án thiết kế kiến trúc; Ngành kiến trúc; Hệ thống thông tin tư liệu

Trung tâm Thông tin Thư viện